
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1๓/2561 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี  

3. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์   รองอธิการบดี และ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล   รองอธิการบดี 

7. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง    รองอธิการบดี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เกษตร 

13. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น     คณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ  

17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ   

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสรฐิ  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  

แทนคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกยีรติ  

19. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี     คณบดีวทิยาลัยพลังงานทดแทน 

22. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่     ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

23. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทิพย์     คณบดีวทิยาลยับรหิารศาสตร์ 
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 

26. นางอริศรา สิงห์ปัน      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี  

กรรมการและเลขานุการ 

28. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

1. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสรฐิศิลป์    คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารศีรีสม    ผู้ช่วยอธิการบดี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

6. นายประคอง ยอดหอม      ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 

7. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

8. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์     ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

9. นายอดิศร สุวรรณ      นิติกรช านาญการพเิศษ 

แทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 

  การบริหารจัดการองค์กร 
 

  ด้วยอธิการบดีได้มอบนโยบายการบรหิารจัดการองคก์ร ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกัน

ภายใต้ปัจจัยหลักที่เรียกว่า “ตัวห่า” ประกอบด้วย 

  1. ปัญญา (Wisdom)  

  2. ความรู ้(Knowledge) 

  3. ประสบการณ ์(Experience) 

  4. ความส าเร็จ + ความสุข (Output / Outcome + Happiness) 

  5. ระบบ (System)  

  6. การบรหิารจัดการ (management)  

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 25 สงิหาคม 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

3.1 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2561 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และส านักงานคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และเสนอ

การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้

ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. ปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาส่งผลกระทบต่อ

มหาวิทยาลัยในหลายด้าน ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่น รวมถึงกระทบต่อการกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาของนักศึกษา และการก าหนดค่าเงินเดือนของบัณฑิต ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยเร่งด่วน 
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  2. ต้องเร่งปรับปรุงระบบและกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรก าหนดกรอบ

ระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงก าหนด

มาตรการ บทลงโทษ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต่อไปให้น าระบบ CHECO ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษามาปรับใช้กับการด าเนินงานด้านการพจิารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะ

เดียวกันกับหน่วยงานเอกชน คอื การน าผลประกอบการขององคก์รมาใช้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ

บุคลากร  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  1. ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มอบให้ รองอธิการบดี 

(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) เป็นประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)                                   

เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการไปพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยน า

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

  2. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) และ กองการเจ้าหน้าที่                                           

น าข้อเสนอแนะข้อ 3 ไปพิจารณาด าเนินการ 

  3. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งข้อ 1 และ 2 รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ และ                                   

สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

  คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้ศึกษาถึงสาเหตุแล้วพอสรุปได้ คอื  จ านวน 36 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

- ระดับปรญิญาตร ี20 หลักสูตร เป็นหลักสูตรเข้าสภาฯ ล่าช้า 12 หลักสูตร และต้องแก้ไข 8 

หลักสูตร  

- ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรเข้าสภาฯ ล่าช้า 10 หลักสูตร และต้องแก้ไข 2 

หลักสูตร  

- ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร เป็นหลักสูตรเข้าสภาล่าช้า 3 หลักสูตร และต้องแก้ไข 1 

หลักสูตร 

ทั้ งนี้  ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ เตรียมการให้หลักสูตรผ่านการความเห็นชอบจาก                                

สภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดเทอม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะมีหลักสูตรที่ต้องด าเนินการ จ านวน 29 หลักสูตร 

ในการนี้ จึงเสนอแนวทางการบรหิารจัดการ ดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตร และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรจัดเสวนา ผลดี ผลเสีย              

ที่กระทบต่อตัวนักศึกษาในสาขาที่ดูแล กรรมการผู้รับผิดชอบมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะสิ่งส าคัญ                  

หากไม่มีนักศึกษามาเรียนในสาขาที่ดูแลจะส่งผลอย่างไร 

2. คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษา ที่ดูแลหลักสูตรมีความส าคัญ                                    

อย่างมากในการส่งหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย ต้องมีความพรอ้มในการตรวจเอกสาร โดยต้องมีการแกไ้ขน้อยที่สุด 

3. เนื่องจากในระยะนีจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ ควรมีการรายงานปัญหา

ต่าง ๆ ให้ผูบ้รหิารทราบโดยเร็ว เพื่อจะท าให้มหาวิทยาลัยปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ 
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4. ควรแต่งตั้งคณะท างาน (คณะกรรมการ) ตรวจแบบฟอร์มหลักสูตร โดยมอบให้ ผู้อ านวยการ

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธาน และขออาสาสมัครจาก คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาย

สังคม สายละ 5 ถงึ 6 คน ท าหน้าที่ตรวจหลักสูตรเมื่อผ่านกรรมการชุดต่าง ๆ 

5. เนื่องจากในระยะ 2 ปีนี้ บุคลากรของส านักบริหารฯ ที่รับผิดชอบด้านหลักสูตรต้องท างาน

ค่อนข้างหนัก  ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดีอาจใช้จ านวนบุคลากรไม่มาก ดังนั้น ในระยะเวลา 2-3 ปีนี้                             

อาจพิจารณาการจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องตรวจหลักสูตรที่เกษียณอายุ ราชการไปแล้วจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยด าเนินงาน 

6. ระบบการกรอกข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ ขณะนี้ทาง สกอ. ได้คืนหลักสูตร จ านวน 33 

หลักสูตร มายังมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อรอการกรอกข้อมูลลงระบบให้ สกอ. รับรองหลักสูตร  ดังนั้น                           

สิ่ งที่ต้องระวัง คือ ระบบการกรอกข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ ซึ่ ง เป็นการพัฒนามาจากระบบ CHE QA                               

มีข้อมูลกรรมการผู้รับผิดชอบของแต่ละหลักสูตรอยู่แล้ว หากกรอกชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร                    

ลงระบบการกรอกหลักสูตรออนไลน์ซ้ ากัน ระบบอาจจะไม่ยอมให้ด าเนินการกรอกต่อ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยต้อง

เตรียมบุคลากร และทีมงานเพื่อท างานในการกรอกหลักสูตร จ านวน 33 หลักสูตร ให้แล้วเสร็จ 
 

ในส่วนของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบคือ  

1. ไม่สามารถกู้ได้ คือ ประเมินไม่ผ่าน 2 ปีซ้อน ได้แก่ สาขาพืชไร่ 56 ราย สาขาวิชาสมุนไพร 

8 ราย คณะกรรมการฯ มีมติว่า ควรให้นักศึกษาปรึกษากรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก่อนว่าจะมีแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างไร 

2. ส าหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 แห่ง จ านวน 81 ราย ต้องรอผลการประกันคุณภาพฯ                                    

ปี 2560 และเมื่อ สกอ. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ทาง กยศ. อาจพิจารณาให้นักศึกษากู้เงินได้ นักศึกษา

อาจจะสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอกูเ้งินได้ในภาคการศึกษาที่ 2  

3. หลักสูตรใหม่ สกอ. ยังไม่รับรองจ านวน 5 หลักสูตร จ านวน 49 ราย เมื่อระบบการกรอก

หลักสูตรออนไลน์เปิดระบบขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องน า 5 หลักสูตร กรอกเข้าระบบให้เร็วที่สุดเพื่อให้ สกอ. 

รับรองหลักสูตร กยศ. จึงจะให้นักศึกษาสามารถกูเ้งินได้ 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหลายด้าน ดังนั้น 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการต้องเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดย                                     

บูรณาการการท างานร่วมกับคณะ คณาจารย์ ประธานหลักสูตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลักสูตรของแต่ละคณะ

ด้วย  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจงึมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560 ตามที่เสนอ และ

มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
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เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดเสวนา ผลดี ผลเสียที่กระทบต่อตัวนักศึกษาในสาขาที่ดูแล 

กรรมการผู้รับผิดชอบมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะสิ่งส าคัญ                  

หากไม่มีนักศึกษามาเรียนในสาขาที่ดูแลจะส่งผลอย่างไร 

1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิคม มูลเมือง) 

2. ผู้อ านวยการส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

3. ผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

2. การแต่งตั้งคณะท างาน (คณะกรรมการ) ตรวจแบบฟอร์มหลักสูตร 

โดยมอบให้ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธาน 

และขออาสาสมัครจาก คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสายสังคม 

สายละ 5 ถึง 6 คน ท าหน้าที่ตรวจหลักสูตรเมื่อผ่านกรรมการชุดต่าง 

ๆ หรอืจ้างผู้ที่มีความเช่ียวชาญมาช่วยตรวจทาน 

3. การกรอกข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ เนื่องจาก สกอ. ได้คืนหลักสูตร 

จ านวน 33 หลักสูตร มายังมหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อรอการกรอกข้อมูล

ลงระบบให้ สกอ. รับรองหลักสูตร ดังนั้น สิ่งที่ต้องระวัง คือ ระบบการ

กรอกข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากระบบ CHE QA 

มีข้อมูลกรรมการผู้รับผิดชอบของแต่ละหลักสูตรอยู่แล้ว หากกรอกชื่อ

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรลงระบบการกรอกหลักสูตรออนไลน์ซ้ า

กัน ระบบอาจจะไม่ยอมให้ด าเนินการกรอกต่อ ดังนั้น  มหาวิทยาลัย

ต้องเตรียมบุคลากร และทีมงานเพื่อท างานในการกรอกหลักสูตร 

จ านวน 33 หลักสูตร ให้แล้วเสร็จ 

 

4. หลักสูตรใหม่ที่ สกอ. ยังไม่รับรองจ านวน 5 หลักสูตร จ านวน 49 

ราย เมื่อระบบการกรอกหลักสูตรออนไลน์เปิดระบบให้เจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้องน า 5 หลักสูตร กรอกเข้าระบบให้เร็วที่สุดเพื่อให้ สกอ. 

รับรองหลักสูตร กยศ. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกูเ้งินเพื่อการศึกษาได้ 

 

5. การแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาพืช

ไร ่จ านวน 56 ราย และ สาขาวิชาสมุนไพร จ านวน 8 ราย 

1. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

2. สาขาวิชาพืชไร่ 

3. สาขาวิชาสมุนไพร 

6. การพิจารณายื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของทั้ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

1. คณบดีวทิยาลัยบรหิารศาสตร์ 

2. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

3. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

  2. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อก าหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ชัดเจน 

และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในวาระสืบเนื่อง (วันพุธที่ 12 

กันยายน 2561) 

  3. ให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

และให้มีการติดตามการแกไ้ขปัญหาอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง 
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3.2  ขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  

27 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายใน ระดับมหาวทิยาลัย และระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  10/2561                           

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมได้มีขอ้เสนอแนะ

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ไปแล้วนั้น  

ในการนี้ ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้พิจารณามติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว                            

มีขอ้เสนอแนะและขอทบทวนมติที่ประชุม ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหารฯ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานคุณภาพฯ 

เสนอพิจารณาทบทวนมต ิ

ข้อเสนอแนะข้อ 1  ในส่วนของกิจกรรม

ควบคุมที่ก าหนดสามารถผลักดันให้ตัวชี้วัด

บรรลุ  และส่งผลต่อการควบคุมภายใน 

ตัวชี้วัด 1 : การปรับปรุงหลักสูตรตรงรอบไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหลักสูตรที่ต้อง

ปรับปรุงเพื่อเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ

วิชาการ ปี 2560 นั้น ต้องก าหนดตัวชี้วัด

ใหม่เป็น ร้อยละ 100 เนื่องจากหากไม่

สามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ตาม

เป้าหมายผลการประเมินจะเป็น 0 ทันที

เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรเป็นนโยบาย

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง สกอ.                                                

เพิ่มความเข้มงวดมากขึน้ทุกป ีดังนั้น ทุกคณะ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ

และกระตือรือร้นในเรื่องดังกล่าวต้องผลักดัน

และปรับแผนการด า เนินงานให้ เกิดเป็น

รูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายที่ สกอ. 

ก าหนดไว้ 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

 

เนื่องจากส านักงานคุณภาพฯ ไม่ได้เป็น

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลักดันตัวชี้วัด

การควบคุมภายใน “การปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ต ร ง ร อ บ ”  ซึ่ ง                                 

ผู้ด าเนินงาน คือ ส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ดังนั้น จึงควรเพิ่ม 

“ส ำนักบริหำรฯ” เป็นผู้รับผิดชอบ

เพิ่ม เติม  แต่ทั้ งนี้  ในส่วนของการ

ปรับแก้ตัวชี้วัดจากร้อยละ 60 (ซึ่งเป็น

ร้อยละที่ส านักบริหารฯ เป็นผู้ก าหนด

มา )  นั้ น  ส านั กงานคุณภาพฯ  จะ

ด าเนินการปรับแก้ไขแผนการควบคุม

ภายในให้ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะข้อ 5 ในการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร หำกหลักสูตรใดไม่ผำ่นกำรประเมิน

ติดต่อกัน 2 ภำคกำรศึกษำ จะส่งผลถึงการ

ประเมิน TOR ของทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. รองอธิการบดี (ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร .นิคม                                  

มูลเมือง) 

 

1 .  เ ส น อป รั บ แ ก้ ไ ข ข้ อ ค ว า ม ใ น

ข้อเสนอแนะ  

    จาก “...หากหลักสูตรใดไม่ผ่านการ

ประเมินติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา...”    
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ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหารฯ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักงานคุณภาพฯ 

เสนอพิจารณาทบทวนมต ิ

และคณาจารยใ์นคณะด้วย ซึ่งในปัจจุบัน

คณาจารย์บางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลดังกลา่ว 

ดังนัน้ ตอ้งชีแ้จงและสรา้งความเข้าใจให้

คณาจารย์ทุกคณะได้ทราบเพือ่ช่วยกัน

ผลักดันการแก้ไขปัญหาและเพิ่มจ านวน

นักศึกษา 

2. ส านักงานคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

3. กองการเจา้หน้าที ่

    เป็น “...หากหลักสูตรใดไม่ผ่านการ

ประเมินติดต่อกัน 2 ปีกำรศึกษำ...” 

 

2. เสนอให้เพิ่ม “ส ำนักบริหำรและ

พัฒนำวิชำกำร” เป็นผู้ รับผิดชอบ

เพิ่ม เติม  เนื่ องจากเป็นหน่วยงาน                                                    

ต้นทางที่ ก ากับดู แลกระบวนการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด 

ส านักงานคุณภาพฯ เป็นหน่วยงาน

ปลายทางที่เข้ามาประเมินว่าหลักสูตร

ได้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หรอืไม่เท่านั้น 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่ส านักงานคุณภาพฯ เสนอ และให้ผูร้ับผดิชอบ

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

4.1 ด้านการเรียนการสอน   
 

 1) พิจารณาการอนุมัติปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น   
 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

จ านวนทั้งสิ้น 283 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียด                                   

ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้

ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ  
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4.๒  ด้านการเงินและงบประมาณ  
 

  ๑) แนวทางปฏิบัติในการจดัส่งรายละเอียดขอ้มูลการหักเงินเพื่อช าระหนี้/  

    ค่าใช้จา่ยอืน่  
 

ตามที่มีบุคลากรได้ท าหนังสือเพื่อสอบถามกรณีการหักเงินเดือนในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ ากัด เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2561 สูงกว่ายอดเงินที่แสดงในใบเสร็จรับเงินจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ นั้น  
 

ซึ่งในกรณีดังกล่าว การหักหนีป้ระจ าเดือนมิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้แจ้งการหัก

เงินเพื่อช าระหนี้เหมือนหน่วยงานอื่นที่มีการจัดส่งรายการหักเงินเพื่อช าระหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นประจ าทุกเดือน 

และการหักเงินเดือนได้หักตามรายการแจ้งหนี ้ทั้งนี้ เพื่อให้การหักเงินเพื่อช าระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นของบุคลากร

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอแนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งรายละเอียดข้อมูลการหักเงินเพื่อ

ช าระหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่น โดยให้ผ่านระบบสารบรรณ และให้บุคลากรจัดท าหนังสือยินยอมการหักเงิน/ค่าใช้จา่ยอื่น 

ตามตัวอย่างหนงัสอืยินยอมใหห้ักเงินเดอืน/ค่าจ้าง เพื่อช าระหนี ้และตัวอย่างหนังสอืจัดส่งรายละเอียดการหักเงนิ

ช าระหนี/้ค่าใช้จา่ย ของหน่วยงานผู้จัดส่งหนี ้ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอ้มนี ้นั้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งรายละเอียดข้อมูลการหัก

เงินเพื่อช าระหนี/้ คา่ใช้จา่ยอื่น ตามที่เสนอ และให้งานงบประมาณและการเงิน กองคลัง ด าเนินการต่อไป 
 

4.3 ด้านพัฒนาบคุลากรและบรหิารงานบคุคล  
   

  1) พิจารณาการขอแต่งตัง้อาจารย์พเิศษที่มีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

    มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

   ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสั งคมอย่างยั่ งยืน                                       

ได้เสนอขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓๔ ราย เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผูส้อน

นักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน นั้น  
 

  เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างถูกตอ้ง                           

มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บัณฑติวิทยาลัยจึงได้ขอความรว่มมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจัดส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔ สาขาวิชา จัดส่งรายชื่อ

อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอยีด

ทีเ่สนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  จ านวน 36 คน ตามที่ เสนอ และให้เสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ                             

กอ่นจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

4.4 ด้านกายภาพ  
  

  ๑) การแก้ไขปัญหาการจราจร และที่จอดรถในมหาวิทยาลัย   
 

ตามที่กองอาคารและสถานที่ไดร้ายงานผลการแกไ้ขปัญหาจราจร และที่จอดรถในมหาวิทยาลยั 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยอธิการบดีได้เห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการทันที ทั้งนี้ ให้สรุปเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา นั้ น  กองอาคารฯ ได้ เ ชิญผู้ เกี่ยวข้อง                               

เพื่อร่วมประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการจัดการและแก้ไข

ปัญหาการจราจร และที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีพิจารณา โดยอธิการบดีพิจารณาแล้วมี

ค าสั่งการ ดังนี้ 

1. รับทราบ และให้สรุปแจ้งคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา หากที่ประชุม

เห็นชอบ ให้เรง่ด าเนินการทันที 

2. ให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) 

และหน่วยงานที่เกี่ยวของด าเนินการให้เป็นภาพรวมด้านกายภาพและการจราจรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด                                            

โดยด่วน 

3. ให้ทุกหน่วยงาน คณะ ส านัก กอง ทราบและเข้าใจและรว่มด าเนินการ สิ่งที่ต้องท าควบคู่กัน

ไป คือ การรณรงค์ ลดการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพิ่มการเดินและการใช้จักรยานให้มากขึ้น รวมทั้งจัด

โครงการประกวดเรื่องดังกล่าวในระหว่างหน่วยงานด้วย 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา

ด้านกายภาพในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี ้ต้องพิจารณาและเชื่อมโยงแผนการด าเนินงานในด้านดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการ

จัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ ด้วย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) และคณะกรรมการวางผังแม่บท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งด าเนินการด้านกายภาพและการจราจรของมหาวิทยาลัยให้เป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

โดยด่วน ทั้งนี้ ให้แจ้งทุกหน่วยงาน คณะ ส านัก กอง ทราบและเข้าใจและร่วมด าเนินการ รวมทั้งจัดโครงการ

ประกวดเรื่องดังกล่าวในระหว่างหน่วยงานด้วย 

2. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และ Cluster พัฒนานักศึกษา ด าเนินการ

เก่ียวกับการรณรงคล์ดการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพิ่มการเดินและการใชจ้ักรยานให้มากขึ้น  
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4.5 ด้านกฎหมาย 
 

1) “ร่าง” ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

    เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจา่ยเงินประจ าต าแหนง่และ 

    เงินคา่ตอบแทนส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บรหิารของสถาบนับริการ 

    ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... 
 

ตามที่อนุกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการบรหิารทรัพย์สินและ

หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย พิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ 

เนือ่งจากสถาบันฯ ยังไม่เคยมีผูบ้รหิารที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงิน

คา่ตอบแทนส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 

.... ต่อคณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2561 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยก าหนดเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน

บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอ้ย

บาทถ้วน) ทั้งนี้ หากได้รับเงินประจ าต าแหน่งหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว ให้เบิกค่าสมนาคุณ

เพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาด รวมแล้วต้องไม่เกนิ 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอ้ยบาทถ้วน) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การก าหนดค่าตอบแทนควรจัดท าเป็นระเบียบกลางของ

มหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถงึปัจจัยหลายด้าน เช่น ขนาดของหน่วยงาน จ านวนของรายได้ เป็น

ต้น และจ าแนกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันบริการ

ตรวจสอบคุณภาพฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบอัตราที่เสนอไปพลางก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบฯ 

คา่ตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกจิในภาพรวมแล้ว ให้ปรับคา่ตอบแทนตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจา่ยเงินประจ าต าแหน่งและเงินคา่ตอบแทน

ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... ตามที่

เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ 

หากมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบฯ ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจในภาพรวมแล้ว ให้ปรับค่าตอบแทน

ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
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 4.6 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

๑) พิจารณาแผนและผลการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น                             

เมื่อพิจารณาผลการรับนักศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559 - 2561) พบว่า มีหลักสูตรที่มีผลการรับ

นักศึกษาใหม่เฉลี่ย ไม่ถึงรอ้ยละ 50 รวมทั้งสิน้  35 หลักสูตร  

คณะท างานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561                                           

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นควรมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) พิจารณา

แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนนักศึกษา 

และผลกระทบอื่น ๆ เช่น เงินรายได้ คุณภาพหลักสูตร และภารงานของอาจารย์ เป็นต้น รวมทั้ง  เสนอแนะ

แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และเป็นรายหลักสูตร  ทั้งนี ้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 2 เดือน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทบทวนหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. เห็นควรมอบหมายให้คณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้

จ านวนนักศึกษาลดลง  และแนวทางการบริหารแต่ละหลักสูตร รวมทั้ง ผลกระทบต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลผลการ

วิเคราะห์ทัง้หมดส่งให้คณะท างาน ตามข้อ 1.1 ด าเนินการวิเคราะห์ในภาพรวมต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางการด าเนินการฯ ที่คณะท างานวิเคราะห์

หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาเสนอ และให้ผูร้ับผดิชอบพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามกรอบเวลา

ที่ก าหนด เพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ทันกอ่นประกาศรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 
 

๒) พิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    ระยะที่ ๑๒  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และคณะศิลปศาสตร ์มีความประสงคข์อเปลี่ยนชื่อหลักสูตร

ใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก สาขาวิชาพืชอุสาหกรรมและพืชพลังงาน เป็น “สาขาวิชาวิทยาการ

และนวัตกรรมทางพืช” ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

1. ชื่อเดิมมีความเฉพาะเจาะจงในพืชมากเกนิไป ไม่เปิดกวา้งในการเรียน 

2. ชื่อเดิมไม่มีความทันสมัย ไม่สอดคล้องกับการเรยีนในยุค 4.0 

 

 

 



- ๑๓ - 

 

คณะศิลปศาสตร์ 

ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ เป็น “สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน” ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสรา้งของเนื้อหากลุ่มรายวิชาในหลักสูตร  

2. คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า 

“การพัฒนาสุขภาพชุมชน” มาระยะหนึ่งแล้ว เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตร 

สาขาวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชน และการวพิากษห์ลักสูตร 
 

คณะท างานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561                            

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในแผนฯ จ านวน 2 หลักสูตร 

ตามที่เสนอ โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดท าการจัดท าแผนการบรหิารจัดการนักศึกษา

ที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจน เช่น การหยุดรับนักศึกษาในชื่อหลักสูตรเดิม ฯลฯ ทั้งนี้ ให้หารือกับส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 ทั้ง 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

๓) พิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเตมิ) ประจ าปงีบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ตามที่มีหน่วยงานได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง จ านวน 4 รายการ วงเงิน 

2,492,344 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามรอ้ยสี่สิบสี่บาทถว้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1. คา่จ้างเหมาตรวจสอบระบบเครื่องสัญญาณเตือนอัคคภีัยพรอ้มติดตั้ง 107,900 

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าก าลังเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ส่งเสรมิ

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Co-Working Space)  

2,280,000 

 

3. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบรหิารระดับสูง

ด้านกจิการนักศึกษา รุน่ 4 (อ.ดร.กอบลาภ อารศีรีสม ผช.อธิการบดี ด้าน

กจิการนักศึกษา)  

 104,444 

 

4. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 อาคาร 60 

ปี แม่โจ้  

 

493,350 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,492,344 

 

 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 



- ๑๔ - 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 

2,492,344 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง 4 รายการ 

ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานด าเนินการโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อด าเนินการ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ

วางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

๔) พิจารณาการขอหารอืแนวทางการเบิกจ่ายเงนิพัฒนานักศึกษา 
 

  ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้เสนอขอหารือแนวทางในการเบิกจ่ายเงินพัฒนานักศึกษา หรือ

แหล่งเงินอื่นเพื่อใช้ในการรองรับการจัดท าโครงการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ

องคก์รนักศึกษาเนื่องจากได้รับการทักท้วงในการเบกิจา่ยเงินพัฒนานักศึกษาส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ย ดังนี้ 

  1. เงินอุดหนุนแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งกองคลังแจ้งว่าในการเบิกใช้เงินดังกล่าวจะต้องมี

นักศึกษาร่วมโครงการอย่างน้อย 80% จึงจะสามารถใช้เงินดังกล่าวได้ (อ้างอิงตามนโยบายการจัดท า

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และเกณฑก์ารจัดสรรประมาณการรายรับ) 

  2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับองค์กรนักศึกษา หรือพิจารณาแหล่งเงินอื่นเพื่อใช้ในการรองรับ

การจัดท าโครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา และการจัดซือ้ครุภัณฑข์ององคก์รนักศึกษา 
   

  คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 พิจารณาแล้วมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นควรให้คงแนวทางการเบิกจา่ยเงินพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์เดิม คอืต้องมีนักศึกษารว่ม

โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80  ส่วนกรณีที่มีโครงการซึ่งไม่เข้าข่ายดังกล่าวโดยมีบุคลากรหรือศิษย์เก่าเป็น                                

ผู้ร่วมโครงการเป็นส่วนใหญ่ไม่ควรใช้แหล่งเงินพัฒนานักศึกษา โดยให้พิจารณาแหล่งเงินที่มีความเหมาะสม

สอดคล้องกวา่แล้วแต่กรณ ีเช่นงบอุดหนุนตามประเด็นยุทธ์ศาสตร ์หรอืงบรายจ่ายพืน้ฐานปกติ 

2. กรณีที่มีความจ าเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างให้เสนอขอมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี 

โดยต้องเป็นรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนานักศึกษาเป็นส าคัญ  หรือเป็นรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/

สิ่งกอ่สรา้ง) ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ในกจิกรรมนักศึกษาโดยตรง 

3. กรณีที่กองกิจการนักศึกษาเสนอของบประมาณในการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ส าหรับห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และห้ององค์กรนักศึกษา และคณะท างานกลั่นกรองงบประมาณฯ ใน

การประชุม คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2561 พิจารณาให้จัดสรรจากคา่พัฒนานักศึกษา 

นั้น กองกจิการนักศึกษาให้ข้อมูลที่ประชุมว่า เป้าหมายการให้บริการของห้องประชุมอาคมฯ คอื ทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา ดังนั้น ที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2561 จึงเห็นควรเปลี่ยนแหล่งเงินในกรณีดังกล่าว จาก เงินพัฒนานักศึกษา  เป็น งบส ารอง ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย ส าหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ส าหรับห้ององค์กรนักศึกษานั้น  เห็นควรให้เบิกจ่ายจากเงิน

พัฒนานักศึกษาตามมติที่ประชุมเดิม ทั้งนี้  ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เสนอขอ โดยให้น าเสนอ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

4. แนวทางการบริหารเงินพัฒนานักศึกษาดังกล่าวให้ถือปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่ คณะกรรมการวางแผนและบริหาร

งบประมาณมหาวิทยาลัยเสนอ และให้แจ้งทุกคณะเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
 

๕) พิจารณาสรุปข้อหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรคา่พัฒนานักศึกษา ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้หารือร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด และผู้อ านวยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และได้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการ

วางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี ้ 

 1. บัณฑติวิทยาลัย   จัดสรร รอ้ยละ 60 

2. ส านักหอสมุด    จัดสรร รอ้ยละ 30 (ประมาณ 400,000 กวา่) 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดสรร รอ้ยละ 10 
 

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเกณฑ์การจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เสนอ และให้บัณฑิตวิทยาลัย ส านักหอสมุด และ                                 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการต่อไป 
 

๖) พิจารณาแหล่งเงนิส ารองจ่ายคา่จา้งพนักงานมหาวทิยาลัยเปลี่ยนสภาพ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค้างจา่ย 
 

  ตามที่คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2561 ได้มีมติมอบหมายให้กองการเจา้หน้าที่จัดท ารายละเอียดบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน

สถานภาพ ที่จะได้รับค่าจ้างส่วนที่ค้างจ่าย ร้อยละ 40 ของค่าจ้าง ในปีงบประมาณ 2560 รวม 237 ราย 

(จากข้าราชการ 215 ราย และจากลูกจ้างประจ า 22 ราย) วงเงิน 26,320,684.20 บาท (ยี่สิบหกล้านสาม

แสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสตางค)์   
 

  ประกอบกับ กองคลังได้แจ้งข้อมูลเงินคา่จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 รวม 44,518,100 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) เพื่อเสนอ

คณะกรรมการวางแผนและบรหิารงบประมาณเพื่อพิจารณาแหล่งเงินส ารองในการเบิกจา่ยและพิจารณาการคืน

เงินส ารอง 
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  คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

2561 พิจารณาแล้วมีข้อสรุป ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้ส ารองจ่ายคา่จ้างพนักงานเปลี่ยนสภาพ  คา้งจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560-

2561  รวม 70.838 ล้านบาท จากเงินอุดหนุนคา่ใช้จา่ยบุคลากร 

   1) ค่าจ้างฯ ค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบแล้ว)  วงเงิน 26.320 ล้านบาท  

   ๒) ค่าจ้างฯ ค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 44.518 ล้านบาท  โดยให้

จ่ายหลังจากที่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว 

2. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ                                        

ค้างจ่ายดังกล่าวจากส านักงบประมาณแล้ว  ให้มหาวิทยาลัยน ามาชดใช้แหล่งเงินส ารองจ่ายดังกล่าวต่อไป  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย                                          

ตามประกาศที่ก าหนด 

                                

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้ 

1. เห็นชอบให้ใช้เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นเงินส ารองจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ค้างจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2560 วงเงิน 26.320 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 44.518 ล้านบาท รวมทั้งสิน้ 

70.838 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้จัดท า

รายละเอียดเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

 2. เมื่อมหาวิทยาลัยไดร้ับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัเปลี่ยนสภาพ คา้ง

จ่าย จากส านักงบประมาณแล้ว ให้กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาตั้ง

วงเงินเพื่อชดใช้แหล่งเงินส ารองจ่ายดังกล่าวต่อไป 
 

7) พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการใช้งบประมาณ (ทุกแหล่งงบประมาณประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) หรือขออนุมัติกันเงินไว้เบกิเหล่ือมปี 
 

ตามที่กองแผนงานแจ้งว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 4 และมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 

กองแผนงานจึงเสนอ “รา่ง” แนวทางหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลา และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อพิจารณา 

ดังนี้ 

“ร่าง” แนวทางหลักเกณฑก์ารขยายระยะเวลา และการกันเงนิไวเ้บิกเหลื่อมปี 

การขอขยายระยะเวลาด าเนนิงาน 

1. รายจา่ยด าเนนิงาน(non project) ที่ท าสัญญาก่อหนีผู้กพันไว้แล้ว 

2. รายจา่ยลงทุน ที่ท าสัญญาก่อหนีผู้กพันไว้แล้ว 

3. โครงการที่ท าสญัญากอ่หนีผู้กพันไว้แล้ว 

4. โครงการ ต้องมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน และมีผลการเบิกจ่ายในส่วนงบด าเนินงาน                               

ในสัดส่วนตามที่ก าหนด (ไม่รวมรายจ่ายลงทุนที่ยังมีภาระผูกพัน)  
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ทั้งนี ้ข้อ 1.3 และ 1.4 ให้ด าเนินการดังนี้ 

- เจ้าของโครงการขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานผ่านหน่วยงานต้นสังกัดก่อนต่อ

อธิการบดี 

- เมื่อได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลา  ให้น าไปประกอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 5. ไมส่นับสนุนการขอขยายระยะเวลาด าเนินงาน รายการจ้างเหมารายคน 

 6. ให้จัดท าแผนงาน แผนเงิน ที่จะด าเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณภายในระยะเวลา                    

ไม่เกนิ 3 เดือนเพื่อประกอบการพิจารณา  

 7. ภายใน 31 สิงหาคม 2561 (กระบวนการต้องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติภายในกันยายน 2561   

 8. กรณีรายการ/โครงการใด ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ แต่ไม่เสนอขอขยาย

ระยะเวลา ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพับวงเงินเพื่อบริหารงบประมาณตาม

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 9. กรณีหน่วยงานด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 

(ไม่กันเงิน) หากมีเงินคงเหลือ  และมหาวิทยาลัยไม่มีภาระหนี้สาธารณูปโภค/หนีผู้กพันค้างช าระ  อาจพิจารณา

จัดสรรงบประมาณที่เหลือภายใต้โครงการให้กับการด าเนินงาน/โครงการที่มีความจ าเป็นและไม่ได้ตั้งงบประมาณ

ไว้ของหน่วยงานที่เสนอขอมา โดยจัดล าดับความส าคัญส าหรับงานต่อยอดโครงการเดิม เพื่อ น าส่งผลผลิต 

ผลลัพธ์ ให้ครบห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิผลเชิงคุณภาพและโครงการที่ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย

และประเทศทั้งด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชากร / การพัฒนาศักยภาพด้าน

การเกษตร สิ่งแวดล้อม ต่อไป  

 10. กรณีหน่วยงานด าเนินการและเบิกจา่ยไม่แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 และมีการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินงานต่อภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือนแต่ไม่สามารถด าเนินการ/เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ในกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว แม้จะสามารถน าส่งผลผลิตได้ภายใต้ตัวชี้วัดโครงการ ได้ทั้งหมด/บางส่วน) 

ให้โอนงบประมาณในส่วนที่เหลือเขา้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 1. จะได้รับการพิจารณาในประเด็นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ก็ต่อเมื่อได้รับการขยายระยะเวลา

จากคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 2. เมื่อได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์

ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” แนวทางหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลา และ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและด าเนินการ

ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 
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๘) พิจารณาการขอใชเ้งนิเหลือจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ และหรอืขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดค่าใช้จา่ยโครงการ 
 

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” แนวทางการบริหารเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป (ที่ได้รับ

จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                 

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” แนวทางการบริหารเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุน

ทั่วไป (ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานด าเนินการแจ้งทุกหน่วยงาน                            

เพื่อทราบและด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 

5.1 รายงานผลการประชุม เรื่อง “เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา” 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

นิคม มูลเมือง) และผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง “เปิดศักราช

ใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นั้น ในการนี้ ส านักงานคุณภาพฯ                                                  

ได้สรุปผลการเขา้ร่วมประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อเตรยีมรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกดิขึน้ ได้แก่ 

1. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

2. ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2  การจัดกจิกรรม “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงก ากึ้ด แม่โจ้บา้นเฮา” 
 

ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 

25 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงก ากึด้ แม่โจ้บา้น

เฮา” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดกจิกรรม ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.                                                        

ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา จ านวนประมาณ 400 คน 

3. กจิกรรม ประกอบด้วย 4 กจิกรรมย่อย ดังนี้ 

    3.1 กจิกรรมประกวดและมอบรางวัลผลงานเด่นด้านการจัดการความรู ้จ านวน 5 ประเภท 

ได้แก ่ระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน ระดับบุคคล KM BLOG และ การจัดนิทรรศการเด่น 
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    3.2 กิจกรรมการจัดบูทนิทรรศการของทุกหน่วยงาน (คณะ/ส านัก) ในด้านจัดการความรู้ 

ผลงานด้านวิจัย ด้านการเรียนการสอน การบรกิารวชิาการ การบรหิารจัดการ (มีงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน

ละ 2,000 บาท) 

    3.3 การจัดบูทกิจกรรมส่วนกลางของคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วิทยากรน าเสนอในรูปแบบการสาธิต และให้ผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อทดลองลงมือปฏิบัติ (Activity)  

    3.4 การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ 100 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : บทบาท

ของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมภาคการเกษตร” โดยวิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานที่ปรึกษาด้าน 

Strategic Program Management Office (SPO) 
 

ในการนี ้คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดกิจกรรม“KM FAIRS 

สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงก ากึ้ด แม่โจ้บ้านเฮา”  พร้อมก าหนดการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                            

ทีป่ระชุมด้วยแล้ว 
 

5.3 การจัดการแขง่ขนัชกมวย 85 ปี และการวิ่งการกุศลมินิมาราธอน 
 

ด้วยสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ด แจ้งว่า ตามที่นายกฤษดา ภักดี กรรมการและเลขานุการสโมสร

ยูไนเต็ด และ นายชิน เถียรทิม รองประธานสโมสรฯ ได้เข้าพบ ดร.ปิยะ โรจน์เพียรสถิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 ณ บรษิัทโรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร ์จ ากัด เพื่อหารือ 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร 

โดยจะเป็นมวยสากลระดับนานาชาติ 2 คู่ ที่เหลือจะเป็นมวยไทย-พม่า โดยต้องการทราบก าหนดการ วัน เวลา 

ที่แน่นอน 

2. การจัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของปี 2561 ซึ่งจะจัดวิ่งการกุศลในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

2561  

 

ในการนี้ สโมสรฯ จึงแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาในข้อหารือทั้ง 2 กิจกรรม ทั้งนี้ 

อธิการบดีได้รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็น ดังนี้ 

1. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ประสานในรายละเอียดทั้ง 2 กจิกรรม 

2. แจ้งส านักงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ประสานใน

รายละเอียดทั้ง 2 กิจกรรม และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  และส่งให้ฝ่ายเลขานุการงานวันเกษตร                           

แม่โจ้ 85 ปี เพื่อทราบต่อไป 
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5.4 รายงานความก้าวหนา้การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บรเิวณสามแยกธนาคารกรุงไทย  

จ ากัด สาขาแม่โจ ้
 

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และรองอธิการบดี 

(อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ทั้งภายใน

และภายนอกพืน้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น 
 

โดยในส่วนของการส ารวจออกแบบ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (สามแยกธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

สาขาแม่โจ้) ได้รับแจ้งจากหมวดการทางสันทรายว่า ส านักงานแขวงการทางเชียงใหม่ 2 ได้ส่งเรื่องให้กรมทาง

หลวงเพื่อด าเนินการอนุมัติแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ที่การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหมวดการทางสันทราย เก่ียวกับ

ปริมาณของการสัญจรในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบให้เหมาะสมต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ                                    

ที่ประชุมด้วยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับเรื่องขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

บรหิารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ จากบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน

บุคคลให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็น

แนวทางในการออกขอ้บังคับว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว 
 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. จึงเห็นว่าการพิจารณา                             

ข้อหารือต่าง ๆ นั้น ควรมีการพิจารณาไปตามล าดับช้ันของผู้บังคับใช้กฎหมาย ในเบื้องต้นหากบุคลากรในสังกัด

สถาบันอุดมศึกษาใดมีข้อสงสัยหรือข้อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ให้ขอหารือ

ไปยังหน่วยงานที่ดูแลข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ก่อนเป็นล าดับแรก หรือหากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ก็อาจน าเสนอสภา

สถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยต่อไปได้ ทั้งนี ้หากสภาสถาบันอุดมศึกษามีขอ้ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการออกขอ้บังคบั

หรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงให้สถาบันอุดมศึกษาขอหารือไปยัง ก.พ.อ. ต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)                                  

เพื่อทราบ 
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5.6 รายงานการเข้าร่วมงานไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) เป็นตัวแทนเข้า

รว่มงานไหว้ครูของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นั้น  โดยภายหลังจาก

กิจกรรมไหว้ครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และได้สรุปผลเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. วางพานพุ่มหน้าพระพิรุณทรงนาค และเคารพอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี                        

วังซา้ย 

2. ประชุมร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากร รับฟังความคิดเห็นจากการสอบถามบุคลากร โดย

พบว่ามีความกังวลเรื่องจ านวนนักศึกษาลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้างบุคลากร รวมถึงได้สอบถาม

เก่ียวกับนโยบายการส่งเสรมิให้คณาจารย์ท าวิจัย 

3. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้แก่ สวนรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นบ้าน 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงหมูสุขภาพดี ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ในระบบอินทรีย์                          

สวนสมุนไพร ฐานการปลูกไม้ผสมผสาน  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.7 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย และ 

สมาคมท่ีประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 4/2561 
 

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน                

บัวจูม) เข้ารว่มประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชสนามจันทร ์จังหวัดนครปฐม นั้น 
 

ในการนี้  รองอธิการบดี (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) ได้สรุปผลการ                                             

เข้ารว่มประชุมดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ที่มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. แสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งรักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558-2561 

3. การบรจิาคเงินเพื่อสาธารณกุศลให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

5. การแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

6. สถานภาพการเงินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย 

7. โลโกเ้ครอืข่ายอธิการบดี 



- ๒๒ - 

 

เรื่องสืบเนื่อง 

1. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

2. การปรับโครงสรา้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 

3. การประชุมความรว่มมือไทย-อินโดนีเซยี คร้ังที่ 13 

4. การน าเสนอชุดแบบฝึกหัดเสรมิทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การขอต าแหน่งทางวิชาการ “ผลกระทบของเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ 

กพอ. ปีพ.ศ. 2560 และแนวทางแก้ไข  

2. การเสนอให้ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก 

3. ขอให้ร่วมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)  

4. การเลือกตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย วาระการด ารงต าแหน่งปี 2562-2563 

5. การสรรหาเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

 6.1   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม 14.00 น.  
 

 

         ธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ                          พัชรี ค ารินทร ์

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร)์ 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม 
 

   

         ปราณี พันธุ์วุฒิ                                                             กชพร ศิริโภคากจิ 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                 รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


